
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทายาง 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง 
--------------------------------------- 

 
 

  ดวยสภาเทศบาลตำบลทายาง  ไดประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  1    
ประจำป  ๒๕66  เม่ือวันท่ี  ๒8  กันยายน  ๒๕66 
 

  สภาเทศบาลตำบลทายาง  ไดจัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยวิสามัญ   
ครั้งท่ี  1  ประจำป  ๒๕66  เม่ือวันท่ี  ๒8  กันยายน  ๒๕66   เสร็จเรียบรอยแลว  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารท่ีแนบ 
   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี   29  กันยายน  พ.ศ.๒566 
 
 
 
                    (นายชลเกา  ฉ่ำมะนา) 
       รองประธานสภาเทศบาล  รักษาราชการแทน 
               ประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“สำเนา” 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง 
สมัยวิสามัญ  คร้ังที่  1 

ประจำป  2566 
วันพฤหัสบดีที ่ 28  กันยายน  2566 

เวลา   10.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง 

 
ผูมาประชุม 

1 นายชลเกา  ฉ่ำมะนา รองประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
2 นายไพโรจน  อุยตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
3 นายพยงค   พุทธา     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
4 นายบัญชา  วิจิตรปญญารักษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
5 นายเอกรัฐ  กิจพวงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
6 นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
7 นายสมชาย  สิงหโตทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
8 นายฉลาด   พุกเขียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
9 นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 

10 นายพิชัย    ไฝศิร ิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
11 นายจีรศักดิ์  มาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
12 นายสัญชัย  ปนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 

 

ผูเขารวมประชุม 
1 นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
2 นายสุรชัย  จัตตุพรพงษ รองนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
3 นายเทียนชยั  คชานันท รองนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
4 นายทองใบ  เพ็งสวาง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
5 นายศุภพล   พรสมบูรณศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
6 นายภราดร  เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลทายาง 
7 นางมธุรจน  สุภาษิต หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางวิมลทิพย  เครื่องทิพย ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9 นางสุดาพร  พัดแสง ผูอำนวยการกองคลัง 

10 นายสามารถ  ยืนเยี่ยม ผูอำนวยการกองชาง 
11 นายปริญญา  ราชศิร ิ ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
12 นายกนก  พวงทอง ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
13 นางนันทพร  แสงยุนนท ผูอำนวยการกองการศึกษา 
14 นางพัทธนันท  ก่ำแกว ผูจัดการสถานธนานุบาล 
15 นายวัลลภ  สงลา หัวหนาฝายการโยธา 

รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองการประปา 
16 นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว กระผมขอเรียนเชิญนายชลเกา  ฉ่ำมะนา   
รองประธานสภาเทศบาล  ซ่ึงรักษาราชการแทนประธานสภาเทศบาล  ทำหนาท่ีเปนประธานสภาเทศบาล         
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1   ประจำป  พ.ศ.๒๕๖6   
ตามระเบียบวาระการประชุม    ขอเรียนเชิญครับ 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ทายาง สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1 ประจำป  พ.ศ.๒๕๖6 วันพฤหัสบดีท่ี  28 กันยายน  พ.ศ.๒๕๖6 เวลา ๑๐.๐๐  น.        
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง   และกอนท่ีจะเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม      
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศอำเภอทายางใหท่ีประชุมทราบ ครับ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
กอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม  กระผมขออานประกาศอำเภอทายาง  ใหท่ีประชุมไดรับทราบ 
 

ประกาศอำเภอทายาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  1  ประจำป 2566 

----------------------------------------- 
  ดวยเทศบาลตำบลทายาง  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี แจงความประสงคขอเปดประชุมสภา
เทศบาลตำบลทายาง  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1  ประจำป 2566  เพ่ือเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง      
และกิจการอ่ืนเพ่ือประโยชนแหงสภาเทศบาลตำบลทายาง 

  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  26  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496       
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  ประกอบคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ท่ี 1376/2555  ลงวันท่ี  21  
สิงหาคม  2555  เรื่อง  การมอบอำนาจของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีใหนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน  
นายอำเภอทายางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1  ประจำป   2566  
ตั้งแตวันท่ี 15 – 29  กันยายน  2566  มีกำหนด  15  วัน   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  กันยายน  พ.ศ.2566 
 
             (นายจงรัก  เพชรเสน) 
           นายอำเภอทายาง 
 
 



 
-3- 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดอานประกาศอำเภอทายาง  ใหท่ีประชุมทราบแลว  กระผมขอเขา
สูระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ระเบียบวาระนี้ไมมี  ขอเขาระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
   ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ.๒๕๖6   เม่ือวันท่ี 28  สิงหาคม  2566 
นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ครั้งท่ี 2  ประจำป  พ.ศ.๒๕๖6   เม่ือวันท่ี  28  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖6  ท่ีไดสำเนาแจกใหทุกทานทราบลวงหนา
แลว  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความรายงานการประชุมฯ ขอเชิญครับ 

เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความรายงานการประชุมฯ  กระผม 
ขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลครับ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 11 เสียง  (สมาชิกสภา
เทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (รองประธานสภาเทศบาล) 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง  มีมติ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2   ประจำป พ.ศ.๒๕๖6 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2566 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๓ 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เลือกประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง (แทนตำแหนงท่ีวาง) 
นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ดวย  นายไพโรจน  อุยตระกูล   ประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง  ไดขอลาออกจากตำแหนง     
ประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง  เม่ือวันท่ี  15  กันยายน  2566   จึงทำใหตำแหนงประธานสภาเทศบาลวางลง   
และเพ่ือใหการดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบฯ  ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯวิธีการดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลใหกับท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้

ทราบ เพ่ือดำเนินการตอไป 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง , มาตรา 
20 ทวิ , มาตรา 20 ตรี   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน           
พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565 ขอ 8 และขอ 14 สรุปไดดังนี้ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  มาตรา  20  วรรคหนึ่ง 
สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง  และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภา
เทศบาลตามมติของสภาเทศบาล   มาตรา 20 ทวิ นอกจากการพนจากตำแหนงตามมาตรา 20 วรรคสอง  
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพนจากตำแหนงเม่ือ (1) ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกตอ    
ผูวาราชการจังหวัด   มาตรา 20 ตรี ในกรณีท่ีตำแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวางลง
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 20 ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนตำแหนงท่ีวางภายใน  
สิบหาวันนับแตวันท่ีตำแหนงวางลง   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565  ขอ  8  วิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนงประธานสภาทองถ่ิน  การเสนอนั้นตองมีสมาชิก
สภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  เวนแตสภาทองถ่ินใดมีสมาชิกสภาทองถ่ินเทาท่ีมีอยูนอยกวาแปดคน  ใหมี
สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองหนึ่งคน  โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว  ชื่อท่ีเสนอไม
จำกัดจำนวน  และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกผูท่ีถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง  โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของ
ผูท่ีถูกเสนอชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  ผูไดคะแนนสูงสุดเปน
ผูไดรับเลือก  ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผู ท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม          
ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก  ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 
  ใหผูท่ีถูกเสนอชื่อไดรับหมายเลขประจำตัวเพ่ือใชในการลงคะแนนเลือกดวยวิธีจับสลาก  โดยผูท่ีถูก
เสนอชื่อตกลงกันวาจะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง  แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน   
มีจำนวนเทากับจำนวนผูท่ีถูกเสนอชื่อ  โดยเขียนหมายเลขประจำตัวตามลำดับใหครบตามจำนวนผูท่ีถูกเสนอชื่อ  
หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง 
  ใหประธานท่ีประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผูท่ีถูกเสนอชื่อตามลำดับหมายเลข 
  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกผูท่ีถูกเสนอชื่อ  โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวผูท่ีถูกเสนอ
ชื่อ ลงในบัตรสลาก  ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน ใสซอง แลวนำซองใสลงในหีบท่ีจัดไวดวยตนเองตอหนา
ประธานท่ีประชุม 
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  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนำความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจรับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง  ใหประธานท่ีประชุมดำเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลง 
กันเสียกอน วาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง  หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปน       
ผูจับสลากกอนหลัง  แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด สี  และขนาดอยางเดียวกันตามจำนวนเทากับจำนวนผูไดรับ
คะแนนสูงสุดเทากัน   โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน”  เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียน
ขอความวา  “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 
  ขอ  14  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน  
ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
  จึงขอนำเรยีนระเบยีบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯ ไดชี้แจงระเบียบฯ ใหทานสมาชิกเทศบาลทุกทานไดทราบแลวนั้น 

กระผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผูท่ีทานเห็นสมควรดำรง 
ตำแหนงประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง   เชิญครับ 
  เชิญ  นายพิชัย  ไฝศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายพิชัย  ไฝศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาล     

กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
กระผม  นายพิชยั  ไฝศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอ  นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง  สมาชิกสภา
เทศบาล   เปนประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง ครับ 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 

ขอผูรับรองครับ 

นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
กระผม  นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง   ขอรับรองครับ 

นายพยงค  พุทธา   
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
กระผม  นายพยงค  พุทธา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  ขอรับรองครับ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล และนายพยงค  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาล  
รับรองถูกตองครับ 
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นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนหรือไม  เชิญครับ 
เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอชื่อทานอ่ืนเพ่ิมเติม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565 ขอ ๑๔  จึงถือวา  นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง  
สมาชิกสภาเทศบาล ไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
  ตอไปเปนการประชุมในระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี  4    ญัตติ  เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
   แกไข ครั้งท่ี 4/2566  ของเทศบาลตำบลทายาง 
นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบครับ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๘  และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หมวด ๔ ขอ ๒๑ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว  และนำไปปฏิบัติ  รวมท้ัง

แจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ หนวยงานท่ี

เก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช  และปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

  จึงขอนำเรยีนระเบียบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบฯ ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลวนั้น 
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
แกไข ครั้งท่ี 4/2566 ของเทศบาลตำบลทายาง  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

    แจ งประกาศใช แผนพัฒนาทองถิ ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  แกไข  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๖          

ของเทศบาลตำบลทายาง  ตอสภาเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือทราบ 
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เหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หมวด ๔ ขอ ๒๑ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว  และ

นำไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด 

อำเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี

ประกาศใช  และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

            ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หมวด ๔ ขอ ๒๑ เทศบาลตำบลทายาง  จึงขอแจง

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  แกไข  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลทายาง         

เม่ือวันท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๖  ตอสภาเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือทราบ 

  จึงนำเรียนมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลทายางทราบตอไป 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  รับทราบการแจงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน            
(พ.ศ.2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 4/2566 เม่ือวันท่ี  13  กันยายน  2566  ของเทศบาลตำบลทายาง  
  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5    ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายางในการรับบริจาค 
    ทรัพยสิน 
นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบครับ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
  1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1628 ลงวันท่ี 4 
มิถุนายน 2561 ประเด็นท่ี 1 การรับมอบพัสดุท่ีมีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือให
สิทธิ์อันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ มีความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 
บัญญัติวา “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกำหนดใดๆ ของหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้” ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวากรณีท่ีมีผูอุทิศ
พัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือใหสิทธิ์อันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น        
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ถาการกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเม่ือ
ไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน และเปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ แตอยางไรก็ดีหลังจากท่ีไดรับพัสดุ
มาแลวจะตองดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ตอไป 
  2) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง      
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
  จึงขอนำเรยีนระเบยีบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

กระผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
   กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน         
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายางในการ 
รับบริจาคทรัพยสิน  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายาง ในการรับบริจาคทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส ครุภัณฑสำนักงาน และครุภัณฑงานบานงานครัว จากหนวยงานเอกชน รวม 7 
รายการ ใหแกกองสวัสดิการสังคม กองยุทธศาสตรและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล และกองการศึกษา รวม
มูลคาท้ังสิ้น 48,700.- บาท (-สี่หม่ีนแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน-) รายละเอียดดังนี้ 
  (1) กองสวัสดิการสังคม ไดรับบริจาคทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
รายการเครื่องพิมพชนิดเลเซอรเจท ขาวดำ ขนาด A4 ยี่หอ OKI รุน B412dn จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 8,900.- 
บาท จากบริษัท สยามอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
  (2) กองยุทธศาสตรและงบประมาณ ไดรับบริจาคทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส รายการเครื่องพิมพชนิดเลเซอรเจท ขาวดำ ขนาด A4 ยี่หอ OKI รุน B412dn จำนวน 1 เครื่อง 
เปนเงิน 8,900.- บาท จากบริษัท สยามอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
  (3) สำนักปลัดเทศบาล ไดรับบริจาคทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
และครุภัณฑสำนักงาน รายละเอียดดังนี้ 
   (3 .1 ) ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอรหรือ อิ เล็กทรอนิกส  รายการเครื่องพิมพ  
Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ยี่หอ HP รุน Ink Tank 315 จำนวน 1 
เครื่อง เปนเงิน 4,100.- บาท จากบริษัท สยามอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
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   (3 .2 ) ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอรหรือ อิ เล็กทรอนิกส  รายการเครื่องพิมพ  
Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดำ ยี่หอ OKI รุน MB492dn จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000.- บาท 
จากบริษัท สยามอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
   (3.3) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รายการเครื่องพิมพ เลเซอรเจ็ท 
ขาวดำ ขนาด A4 ยี่หอ OKI รุน B412dn จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 8,900.- บาท จากบริษัท สยามอินฟอรเมชั่น 
เทคโนโลยี จำกัด 
   (3.4) ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร ยี่หอ Brother จำนวน 1 เครื่อง 
เปนเงิน 7,900.- บาท จากบริษัท เมจิก วอยส จำกัด 
  (4) กองการศึกษา ไดรับบริจาคทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รายการเครื่องกรองน้ำ 
จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือใชติดตั้ง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบวย เปนเงิน 10,000.- บาท จากบริษัท เมจิกวอยส 
จำกัด 

เหตุผล 
  ดวยกองสวัสดิการสังคม กองยุทธศาสตรและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล และกองการศึกษา 
ไดรับบริจาคทรัพยสินจากบริษัท สยามอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เมจิก วอยส จำกัด ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส ครุภัณฑสำนักงาน และครุภัณฑงานบานงานครัว รวม 7 รายการ 
รายละเอียดดังนี้ 
  (1) กองสวัสดิการสังคม ไดรับบริจาคทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
รายการเครื่องพิมพชนิดเลเซอรเจท ขาวดำ ขนาด A4 ยี่หอ OKI รุน B412dn จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 8,900.- 
บาท จากบริษัท สยามอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
  (2) กองยุทธศาสตรและงบประมาณ ไดรับบริจาคทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส รายการเครื่องพิมพชนิดเลเซอรเจท ขาวดำ ขนาด A4 ยี่หอ OKI รุน B412dn จำนวน 1 เครื่อง 
เปนเงิน 8,900.- บาท จากบริษัท สยามอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
  (3) สำนักปลัดเทศบาล ไดรับบริจาคทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
และครุภัณฑสำนักงาน รายละเอียดดังนี้ 
   (3 .1 ) ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอรหรือ อิ เล็กทรอนิกส  รายการเครื่องพิมพ  
Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ยี่หอ HP รุน Ink Tank 315 จำนวน 1 
เครื่อง เปนเงิน 4,100.- บาท จากบริษัท สยามอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
   (3 .2 ) ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอรหรือ อิ เล็กทรอนิกส  รายการเครื่องพิมพ  
Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดำ ยี่หอ OKI รุน MB492dn จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000.- บาท 
จากบริษัท สยามอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
   (3.3) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รายการเครื่องพิมพ เลเซอรเจ็ท 
ขาวดำ ขนาด A4 ยี่หอ OKI รุน B412dn จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 8,900.- บาท จากบริษัท สยามอินฟอรเมชั่น 
เทคโนโลยี จำกัด 
   (3.4) ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร ยี่หอ Brother จำนวน 1 เครื่อง 
เปนเงิน 7,900.- บาท จากบริษัท เมจิก วอยส จำกัด 
  (4) กองการศึกษา ไดรับบริจาคทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รายการเครื่องกรองน้ำ 
จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือใชติดตั้ง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบวย เปนเงิน 10,000.- บาท จากบริษัท เมจิกวอยส 
จำกัด 
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  ดังนั้นเพ่ือใหการรับบริจาคทรัพยสินถูกตองเปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   จึงขอรายงานตอ
สภาเทศบาลตำบลทายาง เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
และครุภัณฑสำนักงาน รวม 7 รายการ ตามรายละเอียดขางตน ใหแกกองสวัสดิการสังคม  กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล และกองการศึกษา ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวครับ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญครับ 
   ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว   กระผมขอมติ
ท่ีประชุมในการพิจารณาใหความเห็นชอบในการรับบริจาคทรัพยสิน   ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครบั 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบในการรับบริจาคทรัพยสิน  ไดเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 11 เสียง  
(สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (รองประธานสภาเทศบาล) 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ เห็นชอบในการรับบริจาคทรัพยสิน  ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 6 
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ระเบียบวาระท่ี  6    ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายางในการรับโอนสินทรัพย  
    ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบครับ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
  1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1628 ลงวันท่ี 4 
มิถุนายน 2561 ประเด็นท่ี 1 การรับมอบพัสดุท่ีมีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือให
สิทธิ์อันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ มีความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 
บัญญัติวา “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกำหนดใดๆ ของหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้” ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวากรณีท่ีมีผูอุทิศ
พัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือใหสิทธิ์อันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น        
ถาการกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเม่ือ
ไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน และเปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ แตอยางไรก็ดีหลังจากท่ีไดรับพัสดุ
มาแลวจะตองดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ตอไป 
  2) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง      
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
  จึงขอนำเรยีนระเบยีบใหท่ีประชุมรับทราบ 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

กระผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
   กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน         
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายางในการรับ
โอนสินทรัพย ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

  ตามหนั งสือคณะกรรมการวินิจ ฉัยปญหาการจัด ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง    วาดวย
การจัด ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกรมบัญชีกลางไดวินิจฉัยขอหารือของ
กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1628 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 
  ประเด็นการรับมอบพัสดุท่ีมีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือใหสิทธิ์อัน
เก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มีความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 
บัญญัติวา “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกำหนดใดๆ ของหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้” ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวากรณีท่ีมีผูอุทิศ
พัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือใหสิทธิ์อันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น    
ถาการกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน สงผลตอการใชจายของหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
รับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน และเปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ     
แตอยางไรก็ดีหลังจากท่ีไดรับพัสดุมาแลวจะตองดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ตอไป 

เหตุผล 
  ดวยกองชาง  ไดรับหนังสือจังหวัดเพชรบุรี  ท่ี พบ 0017.3/22021  ลงวันท่ี 8 กันยายน 
2566  เรื่อง  การโอนสินทรัพยของจังหวัด  โดยแจงความประสงคจะโอนรายการทรัพยสินใหกับเทศบาลตำบล   
ทายาง  จำนวน  1  รายการ  ตามรายละเอียดการโอนสินทรพัยของจังหวัด  และบัญชี  สท 18 – การตัดจำหนาย
สินทรัพย  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  รายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  1 – 5  ตำบล  
ทายาง  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี  วันท่ีไดมา  16  มีนาคม  2565  รหัสทรัพยในระบบ  GFMIS  
100000001778  ราคาทุนวันท่ีไดมา  1,356,000.-  บาท  คาเสื่อมราคาสะสม  200,242.19  บาท  ราคา
ตามบัญชี  1,155,757.81  บาท  เลขท่ีเอกสารจากระบบ  New  GFMIS Thai  5000000501  มูลคาท่ีโอน  
1,155,757.81  บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหม่ืนหาพันเจ็ดรอยหาสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค-) 

ดังนั้น  เพ่ือใหการโอนสินทรัพยใหถูกตองเปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอรายงานตอ
สภาเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการโอนสินทรัพย  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  
รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  1 – 5  ตำบลทายาง  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  1  รายการ  
วันท่ีไดมา  16  มีนาคม  2565  รหัสทรัพยในระบบ  GFMIS  100000001778  ราคาทุนวันท่ีไดมา  
1,356,000.-  บาท  คาเสื่อมราคาสะสม  200,242.19  บาท  ราคาตามบัญชี  1,155,757.81  บาท  เลขท่ี
เอกสารจากระบบ  New GFMIS Thai 5000000501 มูลคาท่ีโอน  1,155,757.81  บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสน
หาหม่ืนหาพันเจ็ดรอยหาสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค-)  ใหแกเทศบาลตำบลทายางตอไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
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นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวครับ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญครับ 
   ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว   กระผมขอมติ
ท่ีประชุมในการพิจารณาใหความเห็นชอบในการรับโอนสินทรัพย ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  ตามท่ีเสนอ
หรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครบั 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบในการรับโอนทรัพยสิน  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  ไดเปนเอก
ฉันทดวยคะแนนเสียง 11 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (รองประธานสภาเทศบาล) 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ เห็นชอบในการรับโอนสินทรัพย ประเภทคากอสราง    
สิ่งสาธารณูปการ   ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระท่ี  7   ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตร 
    หรือการแพทย (เครื่องจายสารเคมี) 
นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบครับ 
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นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจายขาดจากเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้  
    1.  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเก่ียวกับดาน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจกรรมท่ีจัดทำ
เพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด 
  2.  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบ
แลว 
  3.  ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบของงบประมาณรายจายประจำปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
   4.  เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันให
เสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการจายขาดเงินสะสมนั้นเปน
อันพับไป 
  ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   
  จึงขอนำเรยีนระเบียบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

กระผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย (เครื่องจายสารเคมี)  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  ขอใหสภาทองถ่ิน  พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม  เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย (เครื่องจายสารเคมี)  สถานีผลิตน้ำประปาหนองแขม  หมูท่ี 8 ตำบลทายาง 
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เหตุผล 

ดวยระบบจายสารเคมีสถานีผลิตน้ำประปาหนองแขม  หมูท่ี 8  ตำบลทายาง  ชำรุดเสียหาย  และ
ไมสามารถดำเนินการซอมแซมใหกลับมาใชงานได  ทำใหอัตราการจายสารเคมีไมสม่ำเสมอ  ประสบปญหาคุณภาพ
น้ำไมสะอาด  เพ่ือเปนการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค  และเปนการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของชุมชน  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการจัดซ้ือเครื่องจายสารเคมี  ขนาดอัตราการจายสารไดไมนอย
กวา 3 ลิตร/ชม.  แรงดันการจายไมนอยกวา 2 BAR  ระบบไฟฟา 1 เฟส  แรงดัน 220  โวลทพรอมติดตั้ง  
จำนวน  2  ชุด  ราคาชุดละ  9,000.- บาท  เปนเงิน  18,000.- บาท  ซ่ึงครุภัณฑดังกลาวอยูในรายการยกเวนท่ี
ไมตองอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6086  
ลงวันท่ี  19  สิงหาคม  2565  เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  แตเทศบาลฯมิไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ ไว           
จึงจำเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาล  เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือเครื่องจายสารเคมีเพ่ือใชผลิตน้ำประปา
หนองแขม หมูท่ี 8 ตำบลทายาง  เปนเงินท้ังสิ้น  18,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
  ขณะนี้การประปาเทศบาลตำบลทายาง  มีเงินสะสมท่ีสามารถจายขาดได  ณ  วันท่ี  31  สิงหาคม 
2566  จำนวน  467,074.78 บาท (สี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค)   
  ดังนั้น  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
(เครื่องจายสารเคมี)  จำนวน  2  ชุด  เปนเงินท้ังสิ้น  18,000.- บาท  (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน)   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวครับ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญครับ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว   กระผมขอมติ
ท่ีประชุมในการอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย (เครื่องจาย
สารเคมี)  ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครบั 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   11  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
(เครื่องจายสารเคมี)   ไดเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 11 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  
(รองประธานสภาเทศบาล) 
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นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ อนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย (เครื่องจายสารเคมี)  ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ   
นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  เชิญครับ 
 
นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  ขออนุญาตท่ีประชุมสภาเทศบาลสอบถามและ
เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตางๆของเทศบาลตำบลทายาง  สำหรับปงบประมาณ 2566  ท่ีกำลังจะสิ้นสุดลง  
และกำลังจะเริ่มปงบประมาณใหม คือ งบประมาณ ป 2567 ก็อยากจะฝากใหทุกกองทุกฝายชวยกันดูแลตรวจสอบ
การดำเนินงานในดานตางๆของเทศบาลตำบลทายางท่ีกำลังจะเกิดข้ึนในปงบประมาณ 2567  อยากจะใหตระหนัก
ถึงการใชงบประมาณใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด  ประชาชนไดรับประโยชนมากท่ีสุด  และเกิดขอผิดพลาดใหนอย
ท่ีสุด  ขออนุญาตสอบถามเก่ียวกับการติดต้ังเสาไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาบริเวณถนนเพชรเกษมฝงขาลองใต  ทาง
เทศบาลไดมีการประสานงานกับการไฟฟาเก่ียวกับการรื้อถอนเสาเกาและการจัดระเบียบสายไฟหรือไม  และกรณี
การกอสรางสะพานบริเวณสามแยกทายาง  มีการขยายเขตของถนน เทศบาลไดมีการประสานงานหรือมีการติดตาม
ผลการดำเนินงานบางหรือไม   กระผมเปนหวงวาการขยายเขตของถนนจะสงผลกระทบกับระบบการระบายน้ำ  
ระบบประปา  และบริเวณซุมประตูทางเขาของเทศบาล  หากตองมีการยายหรือรื้อถอนเรามีแผนท่ีจะดำเนินการ
อยางไร  และในปงบประมาณท่ีผานมาเทศบาลมีโครงการท่ีนาสนใจและมีประโยชนตอประชาชนคอนขางเยอะ  แต
กระผมรูสึกวาสิ่งท่ีไดยังไมคุมคาเทาท่ีควร  ตัวอยางเชน  การสรางแนวปองกันตลิ่งท่ีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  
เทศบาลไดกอสรางแนวปองกันตลิ่งและก็ไดรับภาระในการซอมแซมถนนดานขางท่ีเกิดการชำรุดทรุดตัว ทำใหตอง
เสียงบประมาณในการซอมแซม  ซ่ึงกระผมมองวามันไมคุมคาเทาท่ีควร   และสำหรับโครงการตางๆท่ีกำลังจะ
เกิดข้ึนอยากจะใหเปนโครงการท่ีทำแลวคุมคาและประชาชนไดประโยชนอยางแทจริง  และอยาใหเกิดความ
ผิดพลาดซ้ำๆ อยากใหทำดวยความรอบคอบ  โดยเฉพาะกองชางซ่ึงท่ีผานมาเกิดความผิดพลาดคอนขางเยอะ  ขาด
ความละเอียดรอบคอบสงผลใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ  ซ่ึงความผิดพลาดตางๆท่ีเกิดข้ึนเราควรท่ีจะ
ปรับปรุงแกไขอยางไรเพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดข้ึนมาอีก  และขอฝากเรื่องการจอดรถบริเวณเซเวนหนา
โรงพยาบาลทายางท่ีไมมีความเปนระเบียบ เทศบาลจะสามารถลงไปชี้แจงหรือขอความรวมมือแกไขเก่ียวกับการ
จอดรถบริเวณนี้อยางไรไดบางครับ  เกรงวาอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดเพราะเปนจุดท่ีอันตราย      และอีกเรื่องเก่ียวกับ
บริเวณทางลอดในหลายๆจุดของเทศบาลท่ีมักจะมีน้ำทวมขังในชวงท่ีมีฝนตก  ทำไมถึงไมมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำให
เปนมาตรฐานเหมือนท่ีอ่ืนๆ  ทางกรมทางหลวงไมมีงบประมาณในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหกับเทศบาลหรืออยางไร
ครับ    ก็ขอฝากทุกฝายท่ีเก่ียวของใหชวยกันดูแลสอดสองดวยครับ 
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นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานรองประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
ในนามของคณะผูบริหารตองขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีไดรับ
เลือกใหดำรงตำแหนงประธานสภาเทศบาลตำบลทายางในวันนี้  และขอขอบคุณทานไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิก
สภาเทศบาล  ท่ีกรุณาใหคำแนะนำในการทำงานมาโดยตลอด  ซ่ึงคณะผูบริหารพรอมกับหัวหนาสวนการงานทุก
ทานก็จะรับและนำไปปรับปรุงแกไขในสวนท่ีผิดพลาด  และขออนุญาตเรียนชี้แจงเก่ียวกับประเด็นในขอสอบถามท่ี
ทานสมาชิกไดสอบถามมาเก่ียวกับการขยายเขตของการไฟฟาท่ีไดมีการลงเสาไฟฟาแรงสูงตั้งแตหนองแขมไปจนถึง
ปกเตียน  ก็จะทำใหเสาไฟฟามีท้ังเสาตนใหญและเสาตนเล็กซ่ึงอาจทำใหทัศนียภาพไมคอยสวยงาม   แตในสวนของ
เสาตนเล็กบางตนท่ีมีปายติดท่ีเสาก็จะมีการรื้อถอนออก  และสำหรับงานกอสรางท่ีไปกระทบกับฟุตบาทและทอ
ระบายน้ำกรมทางหลวงก็ไดแจงใหกับทางไฟฟาดำเนินการซอม  โดยทางเทศบาลก็ติดตามเรื่องอยูตลอด  และใน
ระหวางการกอสรางก็จะทำใหกระแสไฟฟาดับคอนขางบอย  ซ่ึงก็ทำใหมีผลกระทบกับบานเรือนท่ีอยูในบริเวณท่ีมี
การกอสราง  และทางเทศบาลก็จะประชาสัมพันธใหประชาชนท่ีอยูในบริเวณดังกลาวทราบทุกครั้ง   และสำหรับ
การกอสรางทางยกระดับบริเวณสามแยกทายาง  ทางเทศบาลก็เรงทางผูรับจางใหดำเนินการกอสรางใหเร็วข้ึน  เพ่ือ
จะเปดทางฝงขาข้ึนซ่ึงสงผลกระทบกับทางเขาทายางอยางมาก  ทำใหการคาและเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีคอนขางเงียบ ซ่ึง
ผูรับจางก็เรงดำเนินการกอสรางใหเร็วข้ึน  สำหรับเรื่องทอระบายน้ำในแบบของทางหลวงตองมีการดำเนินการทำทอ
ระบายน้ำใหมท้ังหมดซ่ึงจะอยูในเฟส 2 ซ่ึงตองดำเนินการทำเรื่องการเวนคืนตึกบริเวณสามแยกทายางท้ัง 2 ฝง    
แตเนื่องจากขณะนี้ยังดำเนินการเวนคืนไมเสร็จสิ้น  ทางหลวงก็เลยสงแบบปรับปรุงทอระบายน้ำเดิมใหเทศบาลใชไป
กอน เพ่ือใหเทศบาลสามารถใชระบายน้ำจากตลาดทายางได  ทางหลวงก็สงแบบใหกองชางตรวจและดำเนินการ
ปรับปรุงเชื่อมทอระบายน้ำเดิมใหใชการไดชั่วคราวกอน  สวนเรื่องของระบบประปาก็ดำเนินการปรับปรุงใหสามารถ
ใชการไปไดกอนชั่วคราว  เพราะไมสามารถทำแบบถาวรไดตองรอใหการกอสรางดำเนินการเสร็จสิ้นกอน  และใน
สวนของซุมประตูทางเขาก็จะไมไดรับผลกระทบ  เนื่องจากรูปแบบท่ีออกมาไมไดเปนการขุดลอด เนื่องจากท่ีประชุม
ไดมีมติไมใหขุดเปนอุโมงค  ระดับของสะพานยกระดับท่ีความสูง 3.20 เมตร ถาในอนาคตประชาชนเห็นวามีความ
จำเปนท่ีจะใหรถใหญสามารถผานไดก็สามารถดำเนินการขุดเปนอุโมงครอดได  และในสวนของเครื่องสูบน้ำทาง
หลวงก็ไดมีการติดตั้งไว  แตเนื่องจากเครื่องเสียคอนขางบอย  เม่ือมีเหตุฝนตกหรือมีน้ำทวมขังงานปองกันของ
เทศบาลก็จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหทันที  และสำหรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนปองกันตลิ่งขางสนาม
กีฬาท่ีถนนเกิดการทรุดตัว  ซ่ึงเทศบาลก็แจงใหผูรับจางเขาไปดำเนินการซอม  ผูรับจางก็เขาไปดำเนินการซอมแตวา
ทำไมคอยจะเรียบรอย  ทางเทศบาลวางแผนดำเนินการตัดเปนคอนกรีตยาวเพ่ือทำถนนใหม  แตเนื่องจากการ
ดำเนินการดังกลาวเปนงานใหมไมใชงานซอมจึงไมสามารถทำไดในงบประมาณนี้  ทางเทศบาลจึงดำเนินการโดยให
กองชางไปเทยางซอมเพ่ือใหใชงานไปไดกอน  และทางเทศบาลก็มีแบบในการทำถนนคอนกรีตโดยจะขยายทางให
กวางข้ึน  ซ่ึงอาจจะขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในครั้งหนา และในสวนการทำงานของกองชางก็ไดกำชับในเรื่องของ
การตรวจสอบแบบประมาณการ  การกำหนดราคากลางใหรอบคอบมากข้ึนกวาเดิม  และขออนุญาตแจงใหท่ี
ประชุมสภาไดรับทราบวาเทศบาลตำบลทายางไดรับรางวัลเรื่ององคกรคุณธรรมตนแบบ  โดยเทศบาลไดรับผลการ
ประเมินองคกรประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  จากคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติในดานการประเมิน
ระดับคุณธรรมตนแบบ ตามโครงการสงเสริมชุมชน องคกร อำเภอและจังหวัด  ลาสุดเทศบาลไดสงประกวด 4 ดาน 
จังหวัดไดคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลการปฏิบัติงานผลงานดีเดน  เทศบาลตำบลทายางไดท่ี 1  ดาน
สิ่งแวดลอม  ซ่ึงเทศบาลสงโครงการบำบัดน้ำเสีย  อีกโครงการหนึ่งท่ีเทศบาลตำบลทายางไดท่ี 1  
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คือ ดานการบริการแบบอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเทศบาลสงโครงการ Traffy Fondue ประชาชนในเขตเทศบาลไดเขามา
ใชบริการในระบบ Traffy Fondue  มากข้ึน ซ่ึงสวนมากจะเปนคนรุนใหมท่ีสงคำรองหรือปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนใน
เขตเทศบาล  จึงทำใหเทศบาลสามารถเขาไปแกปญหาตางๆไดรวดเร็วข้ึน  และประชาชนก็ประทับใจในการบริการ
ของเทศบาลตำบลทายาง  คณะผูบริหารก็ตองขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและขอชี้แนะในการทำงาน  ก็จะนำไป
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนใหมากยิ่งข้ึน  ขอบคุณคะ   

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
รองประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  เชิญครับ 
    ถาไมมีกระผมขอปดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำป       
พ.ศ.๒๕๖6  และขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลามาเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันในวันนี้ ขอปดประชุม  
ขอบคุณครับ 

-เลิกประชุมเวลา  11.00 น.- 
 

ลงชื่อ    อริญชญา  ผลศรัทธา ผูจดบันทึกฯ  ลงชื่อ       มธุรจน  สุภาษิต     ผูตรวจบันทึกฯ 
      (นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา)             (นางมธุรจน  สุภาษิต) 
      เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน                    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    
  

ตรวจถูกตอง    ภราดร  เวทยนุกูล เลขานุการฯ 
(นายภราดร  เวทยนุกูล) 
ปลัดเทศบาลตำบลทายาง 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1 ประจำป 2566 
เม่ือวันท่ี    29  กันยายน  2566    

 
 ลงชื่อ    ชลเกา  ฉ่ำมะนา     กรรมการ   ลงชื่อ    พยงค  พุทธา กรรมการ 

       (นายชลเกา  ฉ่ำมะนา)                       (นายพยงค  พุทธา) 

  ลงชื่อ         รัตติกาล  สระสำอาง ประธานกรรมการ 
             (นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง) 

 
 

        สำเนาถูกตอง 

 
 
 

(นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา) 
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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